






สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10-12 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr\_moph  moph channel  clubhealthch  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ที่วิทุกช่อง (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</b></p> <p>-เสนอ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 35 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายใจว่า ไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิต บ่งชี้ว่า การอักเสบลดลง ผลเอกซเรย์พระปัสสาวะ (ปอด) ไม่พบลักษณะของการอักเสบ คณะแพทย์ฯ จึงหยุดการถวายพระโอสถปฏิชีวนะ สำหรับปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT และเฝ้าติดตามการทำงานของพระวิภาค (ไต) อย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน สยามรัฐ แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน เดอะเนชั่น (12 กย.59)</p>	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า เข้ามาระบาดในกรุงเทพฯ เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด นายกฯ ได้กำชับไปยังกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค และเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของไวรัสชิก้า และการป้องกันโรคที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่อาจสร้างความแตกตื่นในสังคมด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ แนวหน้า บ้านเมือง บางกอกโพสต์ (12 กย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ตั้งทีมแพทย์พร้อมตรวจหาเด็กติดเชื้อไวรัสชิก้า ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 ศูนย์ พร้อมตรวจโดยใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง/ราย รองรับแห่งละ 50 ตัวอย่าง/วัน ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจได้วันละ 200 ตัวอย่าง/วัน</p> <p>เนื่องจากชิก้าไม่ใช่โรคใหม่ อาการไม่รุนแรงเหมือนโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยสามารถหายเองได้ ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้นักก่อน แต่มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ เพราะทำให้เด็กเกิดมาพิการแต่กำเนิด มีศีรษะเล็ก สิ่งสำคัญคือต้องร่วมกันควบคุมโรค โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หากประชาชนร่วมมือกันดูแลบ้านตัวเอง จะควบคุมทั้งชิก้าและไข้เลือดออกได้</p>
<p>ไทยโพสต์ บ้านเมือง แนวหน้า บางกอกโพสต์ (12 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคชิก้าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นโรคประจำถิ่น มีมาตั้งแต่ปี 2555 มียุงเป็นพาหะ ฉะนั้นอย่างตระหนก หรือโทษประเทศเพื่อนบ้าน ควรเร่งหันมาร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายมากกว่า ขณะนี้มีคนท้องที่ต้องเฝ้าระวัง 30 คน โดยมีสูติรีแพทย์ดูแลใกล้ชิด ส่วนในหญิงท้อง 6 คน ก่อนหน้านี้ เด็กทารกที่คลอดออกมาปกติดี</p>
<p>แนวหน้า(12 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจิงะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนปีนี้นฝนตกบ่อยครั้งจนเกือบทุกวัน ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและแหล่งน้ำต่างๆ พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 9.84 เป็น 24.49 บ้านพักบางแห่งเพิ่มขึ้นจาก 0.32 เป็น 5.72 ซึ่งค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และอาจทำให้มีจำนวนผู้ป่วยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง ผู้จัดการรายวัน (12 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อชุดแรก 7 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายและสามารถควบคุมโรคได้แล้ว ต่อมาชุดที่ 2 พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เขตสาทรติดเชื้อจากสามีชาวต่างชาติ 1 ราย แม้ขณะนี้คลอดลูกแล้วและทั้ง 2 คน สุขภาพแข็งแรงดี แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ กทม.ยังต้องลงพื้นที่สอบสวนโรค โดยค้นหาผู้ติดเชื้อในระยะรัศมี 100 เมตร จากที่พักอาศัยของผู้ป่วยรายดังกล่าว โดยผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการพบว่ามีผู้ติดเชื้ออีก 21 คน ในจำนวนนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ 3 ราย อยู่ที่ต่างจังหวัด จึงได้ประสานไปยัง สธ. ให้เฝ้าระวังโรคแล้ว ส่วนอีก 4 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่เขตอื่นๆ ของกรุงเทพฯ ได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด กทม.เฝ้าติดตามอาการและควบคุมโรคเช่นกัน โดยทั้งหมดยังต้องเฝ้าระวังอาการต่อไปจนครบ 30 วัน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ที่อายุครรภ์ 6-7 เดือน ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดจนกว่าจะคลอด นอกจากนี้ ในการสอบสวนโรคในพื้นที่เขตสาทร กทม.ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการในผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก 36 ราย ทั้งนี้ กทม.ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้เจ้าหน้าที่จับตาเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กที่เพิ่งคลอดและสังเกตเห็นว่ามีศีรษะเล็กผิดปกติ 2.กลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ (11 ก.ย.59)</p>	<p>อาการปลายประสาทอักเสบ หรือเสื่อมผิดปกติ และ 4.กลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้ ผื่น ปวดข้อ ตาแดง หากรายใดเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งให้ทำการซักประวัติเพื่อตรวจสอบว่าติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ เพื่อทำการรักษาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา กทม.ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคซิกาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวไว้ทุกระดับ เมื่อพบผู้ป่วย จะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากบ้านและที่ทำงานของผู้ป่วย ภายใน 5 วัน และควบคุมโรคให้ได้ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และเฝ้าระวังผู้ที่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายทุกคน หากพบหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เป้าหมาย จะให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด จนกว่าการระบาดในพื้นที่จะสงบลง</p>
<p>เดลินิวส์ (11ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาที่ สธ.โดยตรง อย่างไรก็ตาม โรคซิกาไม่ใช่โรคอันตรายที่ต้องจำกัดการเดินทาง แต่ต้องระวังการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ ส่วนสถานการณ์ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่ บึงกาฬ จันทบุรี เพชรบูรณ์) ขณะนี้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (11 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า ประเทศจีนสั่งรมควั่นตุ๋นสินค้าเพื่อป้องกันไวรัสซิกาเข้าประเทศ ทำให้ต้นทุนเพิ่ม 4,000 บาทต่อตู้ ซึ่งไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อลดรายชื้อออกจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาโดยเร็ว</p> <p>ด้านนายนพพร เทพสิธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับระบบสาธารณสุขของไทยในการเฝ้าระวัง ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้กลับมาระบาดซ้ำได้อีก</p>
<p>บ้านเมือง(12 ก.ย.59)</p>	<p>เกรงจะกระทบกับการท่องเที่ยว สาธารณสุขของไทยต้องเร่งแก้ไข ก่อนที่จะขยายวงและมีผลกระทบมากกว่าที่คาดคิด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ตรวจเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา</p>
<p>มติชนออนไลน์ (12 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา มีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ทயอยพาครอบครัวเดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 กันยายน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.สงขลา ตามปกติช่วงสุดสัปดาห์</p> <p>นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ได้ให้ด่านพรมแดนชายแดนทุกด่าน ด่านสะเดา ปาดังเบซาร์ ประกอบสนามบิน ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา ด่านเบตง จ.ยะลา ด่านตากใบ และด่านสุไหงโกล็ด จ.นราธิวาส เฝ้าระวังไวรัสซิกาในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่อาจจะติดเชื้อเข้ามาด้วย</p>
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเกาะสมุย นำเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ มาตรวจวัดไข้ผู้โดยสารที่เดินทางบินตรงมาจากต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ถึงวันละ 12 เที่ยวบิน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อไวรัสซิกาผ่านมาทางสนามบินเกาะสมุย</p> <p>ด้านบริษัทนำเที่ยว เปิดเผยว่า มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่สนันนิมน หรือกำลังตั้งครร์ก ไม่กล้าเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย หลังจากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี นพ.ศราวุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร. 10 อุบลราชธานี ร่วมเปิดจุดคัดกรองโรคไวรัสซิกาในผู้โดยสารที่ประตูทางออก ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (11 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคจากยุงลาย ทั้งใช้เสื้อตอกอก ใช้ซิกา และใช้ปัดข้อช่วงหน้าผ่น</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ แนวหน้า(12ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 เปิดเผยว่า พื้นที่ 4 จังหวัดของ สคร.9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา</p>
<p>ไทยโพสต์(12 ก.ย.59)</p>	<p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์ รายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาที่ได้รับการยืนยันแล้ว มีจำนวนเพิ่มเป็น 329 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจากวันเสาร์ 11 ราย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมสตรีมีครรภ์ด้วย 8 ราย</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p>	<p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เผยว่า เชื้อไวรัสซิกาที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2 ราย เป็นคนละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (10ก.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (11ก.ย.59)</p> <p>มติชน โพสต์ทูเดย์ (12 .ก.ย.59)</p>	<p>สายพันธุ์ที่ระบาดในอเมริกาใต้ ด้านดร.เรย์มอน ลิน หัวหน้าห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติของสิงคโปร์ แถลงว่า เชื้อไวรัสซิกาที่พบจากผู้ป่วยในสิงคโปร์มีความแตกต่างในระดับยีนจากสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในทวีปอเมริกาใต้ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความรุนแรงแค่ไหน และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง หรือทำให้ศีรษะของเด็กทารกลีบหรือไม่</p> <p>-องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ประเทศต่าง ๆ 17 ชาติมีรายงานเด็กทารกแรกเกิดศีรษะเล็กผิดปกติ และอีก 18 ประเทศส่งสัญญาณป่วยเป็น Guillian-Barre Syndrome เพิ่มขึ้น แต่ผู้ป่วยจากการแพร่เชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ยังมีจำนวนน้อย ทีมนักวิจัยรายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่นักเดินทางจำนวนมากที่ได้รับเชื้อจะเป็นพาหะนำไวรัสมาสู่ประเทศที่ไม่มีการระบาดของเชื้อซิกา หากยุงท้องถิ่นดูดเลือด ทำให้ยุงกลายเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสไปสู่คนอื่น ๆ ได้</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า 11 ชาติเอเชีย รวมถึง ไทย เนปาล เมียนมา มัลดีฟส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย บังกลาเทศ บรรจุข้อตกลงก่อตั้งกองทุนฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคระบาด รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (10ก.ย.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ ว่า นพ.ปริดา มาลาสิทธิ์ ผอ.หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค ได้ศึกษาทั้งไวรัสซิกาและไวรัสเด็งกี พบว่ามีความคล้ายกันมาก จนแทบจะเชื่อได้ว่า ไวรัสซิกาอาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสเด็งกี ซึ่งเดิมมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก แต่จำเป็นต้องศึกษาโดยละเอียดต่อไป รวมถึงต้องศึกษาเพิ่มว่า การติดเชื้อโรคไข้เลือดออกมีผลต่อการระบาดของไวรัสซิกาหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วบังเอิญได้รับเชื้อซิกา อาการจะรุนแรงกว่าปกติหรือไม่</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ยังไม่มีรายงานว่าทารกจะสมองลีบทุกคน แต่พบ ความผิดปกติเกิดขึ้นกับทุกคน จากการที่ซิกาส่งผลให้เส้นใยประสาททำงานผิดปกติ จึงมีผลต่อการทำงานของแขนและขา โดยอาจแสดงอาการในช่วงขวบปีที่ 2-3 ก็ได้ หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อในสัปดาห์ที่ 12-18 เชื้อจะเข้าสู่สมองทารกโดยตรง แต่หากติดเชื้อในช่วงที่อายุครรภ์ 24-36 สัปดาห์ เป็นต้นไป เชื้อจะอาศัยอยู่ในรกเพื่อผลิตสารอักเสบที่มีผลต่อสมองเช่นกัน</p> <p>การพยากรณ์การระบาดของซิกากับด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยม.มหิดลพบว่า ไทยยังไม่มีเก็บข้อมูลในระบบสาธารณสุขมากพอ แต่เนื่องจากอยู่ในโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมียุงชุม ทำให้มีแนวโน้มของการระบาดได้ หากประเมินแบบเลวร้ายที่สุด พบว่าไทยสามารถติดเชื้อได้มากกว่า 70% ของจำนวนประชากร หากไม่มีมาตรการควบคุมและรับมือที่ดี และสามารถทำให้เด็กที่เกิดประมาณ 7.6 แสนคนต่อปี มีภาวะสมองลีบได้สูงเกือบ 7 พันคน</p> <p>สิ่งสำคัญคือคนในครอบครัวต้องตื่นตัวที่จะป้องกันตนเองจากยุงลาย ทั้งกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย กางมุ้ง ใช้โลชั่นกันยุงที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคือ ผู้ป่วยต้องงดการมีเซ็กซ์ เพราะไวรัสซิกาสามารถติดต่อผ่านทางเซ็กซ์ที่ไม่ได้ป้องกัน</p> <p>-เสนอบทความ เผื่อระวัง 'ซิกา' ด้วยตัวเองสกัดเชื้อโรคแพร่ระบาด โดย 1.สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใช้ยาทากันยุง 2.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางประเทศที่มีการระบาด</p>
<p>มติชนออนไลน์ (10ก.ย.59)</p> <p>มติชน ทายโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (12ก.ย.59)</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทธนูธาร นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว 39 ราย ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังเป็นประจำทุก 7 วัน ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร. 9 เปิดเผยว่า จากรายงานล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,007 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 446 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 401 ราย ไม่มีเสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 995 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วย 1,165 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>สคร.9 ได้ประสานทั้ง 4 จังหวัดในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ลงไปพบคนวันกำจัดยุงลาย และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ว่า กรมปศุสัตว์และเทศบาลดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่บางนา ที่ชายคนดังกล่าวถูกสุนัขกัดแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (10ก.ย.59)</p>	<p>ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตที่ จ.ปทุมธานี ทีมสอบสวนโรคกำลังประสานไปทางญาติเพื่อขออนุญาตชันสูตรหาสาเหตุ เนื่องจากไม่ได้เสียชีวิตฉับพลันชาติ ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าจะติดเมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด การติดต่อกับคนสู่คนแทบไม่มี ยกเว้นในอดีตที่พบได้บ้างจากการปลุกถ่ายอวัยวะและเปลี่ยนกระจกตา แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว เพราะการตรวจคัดกรองดีขึ้นมาก</p> <p>-นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จ.ปทุมธานีได้ส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของผู้เสียชีวิตมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของกรมวิทย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. จากการตรวจสอบ 3 ครั้ง ไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า และไม่พบเชื้ออื่นๆ ทั้งเชื้อไข่มองอกเสบ ไวรัสแดงกึ่ง หรือไวรัสซิกา</p> <p>-นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เบื้องต้นทราบเพียงว่า ไม่ได้เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนผลตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ระบุว่าไม่เกี่ยวกับไข่มองอกเสบนั้น ยังไม่ทราบ เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่ามีอาการสมองอักเสบ ซึ่งแม้จะไม่ยืนยันว่าเป็นไข่มองอกเสบ แต่สสจ.ปทุมธานีได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด</p> <p>-นสพ.มณฑิยา บุญทวีสง รักษาการปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปี 2559 มีประชาชน อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ ส่งหัวสุนัขมาให้ปลัด จ.สงขลา ตรวจประมาณ 22 หัว พบพิษสุนัขบ้าร้อยละ 90 จึงแจ้งให้สาธารณสุขติดตามเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า</p> <p>-ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ วัลย์เสถียร ผอ. สคร.9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ว่า ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามานานเกือบ 10 ปีแล้ว แต่จากการสำรวจสุนัขจรจัดในพื้นที่พบว่า ยังมีสุนัขจรจัดที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ากระจายอยู่ในทุกจังหวัด ได้มีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว</p>
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปกติเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเติบโตในเซลล์สมองของสุนัขที่มีอาการ แต่ล่าสุดจากการศึกษาของ น.ส.พัทธมน วิโรจนานุกรมย์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้การสนับสนุนของสกว. ทำการศึกษาโอกาสเกิดความรุนแรงของเชื้อพิษสุนัขบ้าในเซลล์อื่นๆ พบว่า เมื่อมีการนำเชื้อดังกล่าวไปเพาะเลี้ยงในเซลล์ไตของลูกหนูแฮมสเตอร์ พบเชื้อที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ทำให้ทราบว่า การจะตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าจะตรวจแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ จำเป็นต้องมีการตรวจรอบด้าน เพื่อป้องกันโอกาสที่โรคจะรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งจากการค้นพบดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ป้องกันความรุนแรงของเชื้อในอนาคตได้</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดโครงการทำดี ทำได้ ทำทันที สร้างสังคมดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รมว.ศ.ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่ลงตามชุมชนต่างๆ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากชุมชนใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อที่หมายเลข 191</p>
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าวและบทความโดย ศ.นสพ.ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องสายพันธุ์ใหม่ และมีแนวคิดอยากให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ ได้แก่ 1.การให้ความรู้แก่ประชาชน 2.ฉีดวัคซีน และ 3.ทำให้สุนัขนั้นมีเจ้าของ โดยต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่า การให้อาหารสุนัขข้างทางไม่ใช่วิธีดูแลที่ดี แต่การทำให้สุนัขนั้นมีเจ้าของและอยู่ในที่ที่เหมาะสม เช่น Shelter (ที่พักพิงสัตว์เลี้ยง) จะดีกว่า นอกจากนี้ ควรบรรจุเรื่องนี้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการเลี้ยงสุนัขข้างถนน ให้อาหารสุนัขข้างถนน ไม่ได้เป็นวิธีการที่ถูกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>มติชนออนไลน์ (10ก.ย.59) กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (10ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ปลัดจังหวัดพิจิตรกับสสจ.พิจิตรส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและปลัดจังหวัดกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อฉีดวัคซีนสุนัข ป้องกันพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว กทม.เดินสายฉีด "วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ฟรี 5-16 ก.ย.นี้ พบ 40% สัตว์ติดเชื้อเป็น "หมาเลี้ยง" และคนถูกกัดรับล้างแผลพบแพทย์ทันที</p>
<p>คมชัดลึก (10ก.ย.59)</p>	<p><b>ส่วยร้านนวดเชียงใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ชานันต์ สินธุเขียว นายกสมาคมไทยล่านาสปา เปิดเผยว่า จากกรณีพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย. 59 ระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่สสจ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในแง่ตัวกฎหมาย ภาคปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (11 ก.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (11 ก.ย.59)</p>	<p>ในการขอใบอนุญาต รวมไปถึงระยะที่สามารถผ่อนผันได้ถึงปีหน้า หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเงินรายเดือน ให้ร้องเรียนกับสสจ.เชียงใหม่ซึ่งจะดำเนินการแจ้งความให้ แนะนำร้านนวดทุกร้านจำชื่อหรือขออนามบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานมัดตัวกรณีมีการขึ้นศาล ซึ่งในวันที่ 23 ก.ย.59 จะมีการประชุม โดยสสจ.เชียงใหม่ เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ</p> <p>-ด้าน พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 กล่าวว่า หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแสดงอำนาจขอเงินรีดไถ ให้จดชื่อหรือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน และเข้าแจ้งความกับทางตำรวจภูธรภาค 5 ได้ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความคุ้มครองและสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยอมรับว่า ที่ผ่านมากฎหมายมีความซ้ำซ้อนกันระหว่างพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 ของกระทรวงมหาดไทย กับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดความสับสนในการขอใบอนุญาต ในจำนวนร้านนวดแผนไทยและร้านสปาทั่วประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดมากกว่า 1 หมื่นแห่ง มีมาขอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ขอจากท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่องโหว่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจับ</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่ที่สสจ.แล้วก็น่าจะผ่อนผันให้สามารถดำเนินการตามปกติได้ เพราะไม่ได้มีเจตนาทำผิดกฎหมาย ต่อไปจะมีใบอนุญาตเพียงใบเดียวคือจาก สบส.โดยขอผ่านสสจ. และทางการสามารถเข้าไปกำกับดูแลและยกมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุกษม อามระดิช เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทย กล่าวในรายการกองข่าววันเสาร์ เอฟเอ็ม 102 ว่า ในช่วงรอยต่อของการยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายก่อนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกปรับ โดยแฝงมากับตู้แดงเดือนละ 3,000-4,000 บาท ปัญหาคือมีความสับสนว่าต้องขออนุญาตที่ไหน ร้านฟิสเนสโยคะอยู่ในข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่ คุณลักษณะของร้าน ขนาดความกว้างของโต๊ะเตียงก็ยังไม่กำหนด แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของกรมสบส. แต่กลับแจ้งให้ตำรวจไปตรวจร้านนวด ในส่วนของผู้ถือครองประกาศนียบัตรก็กลายเป็นผิดกฎหมายเพราะสบส.ไม่รับรอง จึงขอให้เอาพ.ร.บ.ฉบับนี้ไปเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมายที่สร้างภาระให้กับประชาชนต้องยกเลิก นอกจากนี้ จะรวบรวมขอเข้าพบพล.ต.อ.พงศพัทธ์ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลกรณีร้ายร้านนวดด้วย</p> <p>กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังซ้ำซ้อนกับพ.ร.บ.สถานบริการ ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนว่าต้องขออนุญาตจากทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ โดยหน่วยราชการเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะรับจดทะเบียนอย่างไร ส่วนตัวมองว่ากฎหมายนี้รบกวนหน่วยงานอื่น ในหมวดผู้ให้บริการ สบส.กำหนดหลักสูตรกลาง 11 หลักสูตร แต่ที่ผ่านมากกระทรวงแรงงานเป็นผู้อบรมหมอนวด ไม่นับรวมร้านนวดของคนตาบอดซึ่งเคยฝึกสอนกันเองก็กำหนดหลักสูตรนวดของคนตาบอด 3 หลักสูตร จึงกลายเป็นภาระให้ผู้พิการในการเดินทางไปเรียนที่กระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>มติชน(10ก.ย.59)</p>	<p><b>พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ประกอบการเอกชนร้องเรียนปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลว่า เรื่องนี้กฎหมายบอกต้องทำให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด หากอยากได้เอกสารใดต้องบอกเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า แต่ไม่ได้มีมติว่ามีถ้าครบ 7-15 วันทำไม่เสร็จแล้วติดคุก แต่ยังมีช่องว่างให้ดำเนินการต่อไปได้อีก ยืนยันว่าไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ทราบว่าเรื่องใหญ่ที่มีการร้องเรียนเป็นเรื่องเก่าค้างอยู่จำนวน 3,000 เรื่อง ก่อนที่จะมีกฎหมายอำนวยความสะดวก คือ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำลังให้นายโชติ ตราชู ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปดำเนินการแก้ไขอยู่</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (10ก.ย.59)</p>	<p><b>สิทธิบัตรกระท่อม</b></p> <p>-เสนอบทความ มุลินธิวิธีวิทย์หรือป๊อไทยแฉเหล่าก๊อลของญี่ปุ่นที่กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตรกระท่อมทั่วโลก รวมถึงไทย โดยเบื้องหลังการจดสิทธิบัตรเกิดขึ้นจากงานศึกษาวิจัยของคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยชิบะ และมหาวิทยาลัยโจโซ ซึ่งร่วมทำโครงการวิจัยสารกลุ่มอัลคาลอยด์ในพืชกระท่อมของไทย ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทย และยังมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการวิจัยสมุนไพรไทยจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังมีความร่วมมือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก คอลัมน์: รักชีวิต รักษ์ สิ่งแวดล้อม (11 ก.ย.59)</p>	<p>กับมหาวิทยาลัยอื่นอีก 10 สถาบัน รวมเป็น 11 สถาบัน โดยนอกจากกระท่อมแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด</p> <p>ไบโอไทยและศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้ประสานงานเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ยื่นหนังสือต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ให้มีการยกเลิกการจัดประเภทกระท่อมให้เป็นสารเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อให้สามารถปลูก มีไว้ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและงานวิจัย และ 2.ให้รัฐบาลเพิกถอนสิทธิบัตรและยับยั้ง สิทธิบัตรซึ่งได้มาจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ</p> <p>-เสนอบทความ กรณีมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 2 แห่ง จดสิทธิบัตรสารและอนุพันธ์ ซึ่งได้จากใบกระท่อม ว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายให้ประสานงานและดูแลเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสมุนไพรไทย รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ต้องทบทวนกรณีการจดสิทธิบัตรดังกล่าว ขึ้นมาหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อหาทางออกในกรณีนี้ร่วมกัน</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus (10 ก.ย.59)</p>	<p><b>สภาวิชาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประเมษฐ์ จิณา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นำทีมองค์กรวิชาชีพเครือข่ายหมออนามัย จัดตั้งทีม “พลังหมออนามัย” ลงแข่งขันเลือกตั้ง “กรรมการสภาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” เน้นความเป็นเอกภาพ รุกนโยบายงานสร้างนำซ่อม ดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขให้ก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพในระบบสุขภาพ ขอโอกาสทำงานนำร่องสภาการวิชาชีพฯ ผลักดันตำแหน่งต่างๆ ในส่วนของวิชาชีพสาธารณสุขให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า อยากรู้ก็ตามนโยบายต่างๆ ของทีมอยู่ระหว่างการปรับ เพื่อนำเสนอภายหลังการรับสมัครเลือกตั้งเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้น</p> <p>-นายสมบัติ ชูเดือน สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวถึงปัญหาการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่า สภาฯ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส กรณี 3 จพ.สธ. รพ.สงขลา รับขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้วแต่ยังไม่มีการเลือกตั้ง เนื่องจากส่งหลักฐานถึงสำนักงานสภาฯ หลัง 23 มิ.ย. 59 ตามประกาศหลักเกณฑ์สมัครสมาชิกเลือกตั้ง แต่กรณีนางกลิ่นสุคน เกิดจากความผิดพลาดและประสานการแก้ปัญหาแล้ว เตรียมเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม ซึ่งปัญหาสมาชิกสภาฯ มีเพียงส่วนน้อย แต่กลับสร้างกระแสวุ่นวาย</p>
<p>เพจชมรมแพทย์ชนบท (10ก.ย.59)</p>	<p><b>รพ.บ้านแพ้วออกนอกกระบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว กล่าวถึงรพ.บ้านแพ้วที่สามารถออกนอกกระบบได้ สธ.ควรนำไปเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีหลายรพ.ที่สามารถออกนอกกระบบได้ สธ.ก็ควรปล่อยให้ไป</p>
<p>เพจชมรมแพทย์ชนบท (10ก.ย.59)</p>	<p><b>นโยบายประหยัดพลังงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว มอ.ปัตตานี เดินหน้าตามม.ธรรมศาสตร์ ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา เปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงาน เมื่อไหน่ร้อ.จะมีนโยบายแบบนี้บ้าง</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>ล่าหมิ่นชื่อปฏิรูปแพทยสภา</b></p> <p>-เสนอข่าว นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เปิดเผยว่า เตรียมล่า 1 หมิ่นรายชื่อผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.change.org">www.change.org</a> เสนอต่อ สนช. ภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ เพื่อขอให้มีการปฏิรูปแพทยสภา หลังจาก 10 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถผลักดัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เนื่องด้วยสัดส่วนที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน และต่อต้าน พ.ร.บ.นี้</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันภาระหน้าที่ของแพทยสภามีอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะหน้าที่ในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ การจะเอาคนนอก เอาประชาชนมาทำตรงนี้ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ และเท่าที่เรียกเรื่องคือเรื่องจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการจริยธรรมที่มีสัดส่วนคนทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งยังการ อดิษฐ์พิพากษา และส่วนอื่นๆ ส่วนกรณีที่ระบุว่าการกรรมการแพทยสภามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงพยาบาลเอกชนนั้น ความจริงมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 10 คน จากกรรมการทั้งหมด</p>
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>ทันตแพทยสภาไม่รับรองหลักสูตรทันตะ ม.เวสเทิร์น</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า ที่ประชุมทันตแพทยสภามีมติไม่รับรองหลักสูตรการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งเดิมเคยรับรองหลักสูตรให้ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเงื่อนไข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คือ ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด โดยจะมีการประเมินทุก ๆ 1 ปี แต่เมื่อครบกำหนดประเมินในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไม่ส่งรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อกำหนด ทันตแพทยสภาได้ส่งเรื่องเตือนไป และส่งมาในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ของทันตแพทยสภา ทั้งตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และสัดส่วนของอาจารย์คณะทันตแพทยต่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน ดังนั้น ทันตแพทยสภาจึงไม่รับรองหลักสูตร</p> <p>ผลที่ตามมาคือ นักศึกษาที่จะเข้าเรียนคณะทันตแพทยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในปีการศึกษา 2559 ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เมื่อจบการศึกษาไปจะไม่มีสิทธิสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ เนื่องจากการเรียนหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับรอง จึงขอเตือนนักศึกษาและผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ให้ออกก่อนว่ามหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรตามเงื่อนไขของทันตแพทยสภาก่อน ส่วนนักศึกษาที่เรียนมาก่อนหน้านี้ และทันตแพทยสภาเคยรับรองหลักสูตรไปแล้ว แม้ปีต่อมาก็จะไม่ผ่านหลักสูตรการรับรอง แต่จะให้สิทธิสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ได้</p> <p>ล่าสุดทันตแพทยสภาได้อนุมัติหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ส่วนสถาบันการศึกษาเอกชนมี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับการรับรองหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ปัจจุบันยังไม่ผ่านมาตรฐาน จึงไม่สามารถรับรองได้</p>
<p>ข่าวสด (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>วิสัยทัศน์ สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในการการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ที่ผ่านมามีเป้าประสงค์หรือวิสัยทัศน์ของ สธ.นับจากนี้คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ทุกองค์กรต้องร่วมมือกัน ส่วน สธ.ต้องผลักดันนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ดีขึ้น เป็นการรวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ส่วนเป้าหมายได้แก่ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จะต้องยึดค่านิยมร่วมกัน 4 ข้อ คือ 1.Mastery เป็นนายตัวเอง 2.Originality รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 3.People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 4. Humility คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตน หากมีค่านิยม 4 ข้อนี้ในสาธารณสุขทุกคน ทุกพื้นที่ จะทำให้ สธ.เดินสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน และ สธ.จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P &amp; P Excellence) 2.ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ 3.ด้านการพัฒนาคน (People Excellence) และ 4.ด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus (10ก.ย.59)</p> <p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ ต้องshare(10ก.ย.59)</p>	<p><b>งานประชุมวิชาการ สธ.ปี 59</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอรวม 1,068 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่น 109 เรื่อง จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2560</p> <p>-กล่าวว่า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการสธ.ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 จำนวน 1,213 ราย ที่ห้องประชุม ม.อ. "หมอโสภณ" ปลัด สธ. ยื่นมอบประกาศนียบัตรแบบนั้นสต่อป ไม่มีพักเบรก โชว์สปิริตเบอร์หนึ่งของฝ่ายข้าราชการประจำอย่างเต็มที่ เพราะขนาดเจ้าหน้าที่ส่งใบประกาศฯ ยังต้องสลับสับเปลี่ยนกันถึง 4 คน กว่าจะเสร็จพิธี...แข่งขายังแข็งแรงนะท่านปลัด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สทท. ช่อง 5 TNN (10ก.ย.59)</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจรพ.ตรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตรัง ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคลินิกหอบหืดรอบครัว เขตเมืองที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในปี 2559 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ให้บริการกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย ๆ บริการด้านเวชปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้น "ให้บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย" ขณะนี้มีบริการคลินิกหอบหืดรอบครัวแล้ว 48 แห่ง ใน 16 จังหวัด</p> <p>หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยม นางวันทนีย์ วิริยานุภาพพงศ์ ภรรยา จำอากาศ พิเชิด วิริยานุภาพพงศ์ ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ ซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.ตรัง ทั้งนี้ ได้มอบเงินเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับนางวันทนีย์และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>รพ.สงขลา จัดบริการสุขภาพเพื่อ “ผู้ต้องขัง”</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์ เกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดย ร.ท.นพ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ ผอ.รพ.สงขลา พร้อมคณะทำงานการบริการทางการแพทย์ในทัณฑสถาน ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังหรือผู้ก้าวพลาด เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข รพ.สงขลา จึงร่วมกับผู้บริหาร เรือนจำและทัณฑสถาน 5 แห่ง ในอำเภอนาทวี 1 แห่ง และในเขตอำเภอเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังใน เรือนจำ โดยจัดตั้ง “ศูนย์บริการทางการแพทย์ในทัณฑสถาน” โดยใช้เรือนพยาบาลในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นสถานที่ให้บริการเชิงรุกสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 4 แห่งในอำเภอเมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง รวมไปถึงผ่าตัดเล็ก ส่วนวันโรค ซึ่งเป็นอีก ปัญหาของผู้ต้องขัง จะมีการรักษาและติดตามอาการทุก ๆ 3 เดือน 6 เดือน เมื่อพ้นโทษ จะจัดทำประวัติการรักษาให้ ผู้ป่วยนำไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลตามสิทธิต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรม โดยให้บริการปีละ 2 ครั้ง หมุนเวียนไปทุกเรือนจำ ขณะเดียวกันยังมีบริการประเมินปัญหาสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา บริการฉีดวัคซีน ตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีอีกด้วย ทำให้ลดอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินและการนอนรพ. ได้ร้อยละ 29.79</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง5 ThaiPBS (10ก.ย.59)</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แลกข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ปี 2559 ว่า คนไทยมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2557 คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 6.08 คนต่อแสนประชากร ส่วนปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 6.47 คนต่อแสนประชากร เฉลี่ยคือทุก 2 ชั่วโมงคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ภาคเหนือมี อัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะลดอัตราการ ฆ่าตัวตายสำเร็จให้ไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร ปัจจัยและสาเหตุหลักเป็นเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ ความรัก ความหึงหวง การทะเลาะกับคนใกล้ชิด และน้อยใจ</p> <p>โดยร้อยละ 80 ของคนที่ฆ่าตัวตายจะมีการวางแผนก่อนลงมือประมาณ 2-3 วัน ร้อยละ 20 ลงมือเพราะหุนหัน พลันแล่น สาเหตุมาจากปัญหาความรัก หึงหวง โรคซึมเศร้า น้อยใจคนใกล้ชิดดูดำ ตามลำดับ ถ้าทำไม่สำเร็จจะหา โอกาสลงมือครั้งต่อไป แต่หากลงมือไป 5 ครั้งยังไม่สำเร็จ จะลดความอยากฆ่าตัวตายลงไป กลุ่มที่ฆ่าตัวตายสูงสุด คือ วัยแรงงานอายุ 30 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ เกษตรกร ราชการ ผู้ชายฆ่าตัวตายสูงขึ้น และสูงกว่าผู้หญิง 4 เท่า ผู้ที่ คิดจะฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีการส่งสัญญาณเตือนออกมาก่อน ซึ่งหากคนใกล้ชิดใช้หลัก 3 ส. คือ สัมพันธ์ สื่อสาร และใส่ใจ จับสัญญาณให้ได้ รับฟังอย่างเข้าใจ ก็จะป้องกันการฆ่าตัวตายได้</p> <p>-เสนอบทความ “วัยรุ่นซึมเศร้าเสี่ยงอัตวินิบาตกรรม” โดย พญ.สมรภัท ชูวานิชวงศ์ นายกสมาคมสยาใจครอบครัว และจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ศรีธัญญา เปิดเผยว่า จากเดิมผู้ที่ฆ่าตัวตาย มักเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ ต้องเผชิญกับโรคภัย วิกฤตเศรษฐกิจ และมีปัญหาการใช้สารเสพติด แต่ล่าสุดพบว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นใน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากมีปัญหาคอขวด ประกอบกับวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย บางคนจึงมีความรู้สึก ผิดหวัง สูญเสีย และเมื่อความอดทนไม่มากพอ ก็มีโอกาที่จะฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังพบว่าโรคทางจิตเวชหลายโรค จะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่น จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมาก ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 60-90 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีความ เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและสารเสพติด แต่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ปรึกษาแพทย์ หากค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยการ คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนได้ และนำเข้าระบบการรักษาก็จะป้องกันการฆ่าตัวตายได้ ส่วน การป้องกันโรคซึมเศร้า ควรเพิ่มเติมเรื่องทักษะชีวิต เช่น อีดี อีดี สู้ การยิ้ม การกอด</p>
<p>สยามรัฐ บทบรรณาธิการ (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>ผลสำรวจไอคิวกับอีคิว</b></p> <p>-กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข แลกผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) และระดับความฉลาดทาง อารมณ์ (อีคิว)ของเด็กไทยช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2559 กว่า 23,644 คน พบว่าเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ ที่ระดับ 98.2 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากการวัดผลเมื่อปี 2554 โดยขณะนั้นอยู่ที่ระดับ 94 แต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมา 4.2 นี้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดอยู่ในระดับ 100 แต่อีกมุมหนึ่งพบว่าเด็กบางส่วนที่อยู่ใน เขตเมืองมีระดับไอคิวสูงกว่า 100 แต่ระดับการพัฒนาการของไอคิวกลับหยุดนิ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มากจนเกินไป และเมื่อพิจารณาประกอบกับผลสำรวจ อีคิว ของเด็กไทยในรอบสิบปี ก็ยังน่าห่วง เพราะ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>“อิคิว” ของเด็กไทยต่ำ สะท้อนคุณภาพสังคม แม้จะยังไม่เห็นผลการสำรวจอิคิว ของปีนี้ แต่ก็มีหลักฐาน ผลสำรวจอิคิว เด็กนักเรียนไทยอายุ 6-11 ปี ปี 2554 พบว่าอยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พบว่าจุดอ่อนที่น่าห่วงมากที่สุดด้านอิคิว ของเด็กไทย คือด้านความมุ่งมั่นพยายาม รองลงมาคือด้านความกล้าแสดงออก ด้านความรื่นเริงเบิกบาน และด้าน ความใส่ใจเข้าใจอารมณ์คนอื่น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>โรครักเด็ก</b></p> <p>-เสนอสู๊ปข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงโรคพีโดฟีเลีย (Pedophilia) คือ ความชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กตัวเล็ก ๆ ไปจนถึงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่า เกิดจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจุบันคิดว่าเป็นเพราะลักษณะการเลี้ยงดูและประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อทางเพศมาก่อน บางรายอาจจะเกิดความกลัว “ผู้ใหญ่” ทำให้ไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ และรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทำให้ตัวเองปลอดภัยมากกว่า</p> <p>สำหรับการรักษา คนที่คิดว่าเป็นความผิดปกติทำให้มีปัญหาซึมเศร้า จะรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า หรือมีปัญหาควควบคุมอารมณ์ก็จะให้ยาที่ช่วยเรื่องการควบคุมภาวะอารมณ์ ร่วมกับการใช้จิตบำบัด การปรับตัว ปรับมุมมอง หาวิธีการรับมือกับความต้องการทางเพศอย่างถูกวิธี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>สธ.แนะนำป้องกันโรคที่มากับน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. แนะนำประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ ป้องกันโรคที่มากับอุทกภัย พร้อมกำหนดมาตรการการทำงานให้บริการผู้ป่วย</p>
<p>สยามรัฐ ,มติชน (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>สบส.แนะซื้อเครื่องวัดความดันดิจิทัล</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี กรม สบส. เปิดเผยว่าปัจจุบันคนนิยมซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตไปใช้ที่บ้านกันมากขึ้น แนะนำให้ซื้อที่มีมาตรฐานมีสัญลักษณ์ เช่น CE หรือ UL ซึ่งได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือมอก.มาตรฐานประเทศไทย ที่สำคัญใช้แบตเตอรี่หรือถ่าน โดยถ่านอัลคาไลน์ที่ดีที่สุดขนาด 1.5 โวลต์ไม่ใช้ถ่านราคาถูกอาจทำให้ค่าความดันผิดพลาดส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้</p> <p>นายสุรพันธ์ ชัยลัทธิรัตน์ ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า ให้เก็บเครื่องในที่ร่ม ห้ามเก็บในรถ-ที่อุณหภูมิ-ความชื้นสูง ฝุ่นมาก อย่าให้เครื่องตก หากไม่ได้ใช้งานนานให้ถอดแบตเตอรี่ เป็นต้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย.59) แนวหน้า (12 ก.ย.59)</p>	<p><b>เช็คสุขภาพก่อนออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ การขาดความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ในช่วงแรกควรออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ค่อยเป็นค่อยไป และหยุดพักเมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาการ ออกกำลังกาย จนสามารถทำได้อย่าง และหากมีความผิดปกติขณะออกกำลังกายควรหยุดทำกิจกรรมดังกล่าวและรีบปรึกษาแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>ร้องสคบ.ตรวจผลิตปลาร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเฟซบุ๊กชื่อ “วนิดา ผกามาศ” ได้โพสต์ภาพสัตว์ล่าตัวสีตัว มีเกล็ดคล้ายงู ยาวประมาณ 1 คืบ ปะปนอยู่กับเศษปลากรวดี้ บรรจุอยู่ในถุงปลาร้าที่ซื้อมาจากห้างดังแห่งหนึ่งของ จ.ภูเก็ต และถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสร้างเรื่องหรือให้ร้ายกับห้างดังกล่าว</p> <p>ล่าสุด น.ส.วนิดา ผกามาศ ได้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและสิ่งที่ปรากฏได้ซื้อมาจากห้างดังกล่าวจริง โดยหลังเกิดเหตุทางห้างได้ส่งพนักงานมาขอโทษและบอกว่าจะมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้า ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวยืนยันว่ามีความสะอาด และไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งปลอมปนในปลาร้า อาจเป็นการใส่ร้าย ดังนั้น ตนในฐานะผู้บริโภคจะเดินทางไปแจ้งต่อ สคบ.ภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายนนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบแหล่งผลิตว่าถูกต้องตามหลักอนามัยหรือไม่</p>
<p>เดลินิวส์ (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>สคบ.เตือนภัยคอกหมูย่าง</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ไพโรจน์ คณิงทรัพย์ รองเลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า สคบ. แสดงความเป็นห่วงกรณีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะในเนื้อหมูที่นิยมนำไปทำคอกหมูย่าง เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะถูกฉีดยาเข้าไปบริเวณคอกหมู หาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่รอให้ฤทธิ์ของยาหมดตามกำหนดเวลาแล้วนำมาเช็ด อาจมีความเสี่ยงได้รับสารตกค้างได้ ดังนั้น สคบ.อาจต้องไปหารือกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอให้ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร และขอความร่วมมือ อย. สุ่มตรวจเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายด้วย</p> <p>นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสคบ. กล่าวว่า ล่าสุดสคบ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย และการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กับ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยกับ อย. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และความร่วมมือด้านการทดสอบสินค้ากับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus (10ก.ย.59)</p>	<p><b>ระบบสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว สช. ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการภาคเอกชน และภาคประชาชน โจทย์ใหญ่ที่ทำนาย คือการระบบประมาณและการยกระดับหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้เท่าเทียมกัน พร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้านนักวิชาการจากออสเตรเลียย้ำ ต้องกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ จะช่วยตอบสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด</p>
<p>มติชน(10ก.ย.59)</p>	<p><b>สิทธิประโยชน์ทันตกรรม สปส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาติรี บานชื่น ที่ปรึกษากรม.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการแพทย์ สปส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์มีมติยกเลิกบัญชีแนบท้ายสิทธิทันต กรรมของสำนักงานประกันสังคม ที่กำหนดอัตราเบิกค่าทำฟันตามลักษณะการรักษา ส่วนวงเงิน 900 บาท ผู้ประกันตนสามารถใช้ได้ครอบคลุมวงเงินต่อปี เตรียมส่งให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาใหม่ก่อนประกาศเดือนกันยายนี้</p>
<p>แนวหน้า ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์คมชัดลึก (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 ก.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูรวมทั้งสิ้น 143 ราย ในพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นครราชสีมา 21 ราย ชัยภูมิ 10 ราย บุรีรัมย์ 18 ราย และ สุรินทร์ 94 ราย โดยสุรินทร์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10ก.ย.59)</p>	<p><b>โรคตาแดง</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.สมุทรปราการ เตือนประชาชนระวังเป็นโรคตาแดงในช่วงฤดูฝน ติดต่อกันได้ง่ายจากการสัมผัสทางมือ แนะนำวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆ และผู้ป่วยควรหยุดพักงาน หยุดเรียนอย่างน้อย 7 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น</p>
<p>ข่าวสด (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>รง.ปาล์มน้ำมันส่งกลิ่นเหม็น</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประธาน สุรกิจบวร รองผวจ.ตราด เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานน้ำมันปาล์ม ของบริษัท ไทยอัสเทิร์นตราด หลังจากประชาชนในพื้นที่ทำหนังสือร้องเรียนไปยังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทางโรงงานแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานชำรุด และสั่งให้แก้ไขปัญหามาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้</p> <p>ด้านผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม ได้ขอโทษประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกล่าวถึงกรณีที่มีน้ำมันปาล์มรั่วไหลลงคลองเป็นเพราะความสะเพร่าของพนักงานที่เปิดวาล์วทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ 02.00 น. เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นน้ำมันดิบไหลลงคลองสาธารณะ ทางโรงงานได้เกณฑ์พนักงานออกตักเก็บน้ำมันปาล์มออกจากแหล่งน้ำจนหมดโดยใช้เวลาลงถึง 3 วัน ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็น โรงงานได้ปรับปรุงบ่อบำบัดด้วยการเทคอนกรีตรอบบ่อขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 25% คาดว่าภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้ จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ</p>
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ (11 ก.ย.59)</p>	<p><b>รับน้องโหดให้ลงบ่อบำบัดสารเคมีจนปอดติดเชื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุ๊ก Nan Suratchawadee ได้เผยแพร่เหตุการณ์รับน้องคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยให้รุ่นน้องลงไปล้างตัวในบ่อบำบัดสารเคมีจนมีอาการปอดติดเชื้อรุนแรง หมดสติเนื่องจากจมน้ำ ต้องเข้ารับการรักษาตัวในไอซียู รพ.ชลบุรี ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ</p>